



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ โทร. ๑๓๕๐

ที่ ยธ.๐๘๐๑/๐๓๖ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆ

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วยส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และข่าวที่เกิดขึ้นประจำวัน ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารข่าวที่แนบมาพร้อมนี้)

๑. ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ “ดีเอสไอขอหมายจับ ๓๓ แกนนำ ตร.หน้าบางไผ่ ออก ส.ต.อ.”
(ผู้จัดการ,โพสต์ทูเดย์,เดลินิวส์)
๒. ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ “ขีดเส้นเทือก ๖ ก.พ. ขึ้นศาลคดี ๙๙ ศพ ฮีโมออกหมายจับ” (ข่าวสด, ผู้จัดการ,ไทยโพสต์,มติชน,คมชัดลึก)
๓. ประเด็นข่าวเกี่ยวกับคอลัมน์ “ทุบโต๊ะ : วัวสันหลังหวะ” (โพสต์ทูเดย์)
๔. ประเด็นข่าวอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชวีวรรณ จินตทวีวัฒน์)

ผอ.กองพ.รท.ผบ.สบก.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักบริหารกลาง... ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ โทร. ๑๓๕๐

ที่ ยธ ๐๘๐๑/๐๓๖

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง... ผลการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆ

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วยส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และข่าวที่เกิดขึ้นประจำวัน ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารข่าวที่แนบมาพร้อมนี้)

๑. ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ “ดีเอสไอขอหมายจับ ๓๓ แกนนำ ตร.หน้าบางไผ่ ออก ส.ต.อ.” (ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์)
๒. ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ “ซีตเส้นเทือก ๖ ก.พ. ขึ้นศาลคดี ๙๙ ศพ ฮี้ออกหมายจับ” (ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชน, คมชัดลึก)
๓. ประเด็นข่าวเกี่ยวกับคอลัมน์ “ทุบโต๊ะ : วัวสันหลังหว่า” (โพสต์ทูเดย์)
๔. ประเด็นข่าวอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชูรีวรรณ จินตกวีวัฒน์)

ผอ.กองพ.รท.ผบ.สบก.

สำเนาเรียน รองอธิบดีฯ

อภิญญา รุ่งพิมพ์/ทาน
.....ตรวจ



DSIขอหมายจับ33แกนนำ ตร.หน้าบางโล่อกส.ต.อ.

ASTVผู้จัดการรายวัน - “ยิงลักษณะ” ถก ศอ.รต. ประเมินสถานการณ์ใช้ดาวนํ้า
กรุงเทพฯ กำชับระวังเหตุรุนแรง “จารุพงศ์” รื้อนตัว ปิดข่าวจ้างทหารเขมรเก็บ
“เทือก” พร้อมจีผู้ว่าฯ จัดการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเวที กปปส. “เต๋น” ระดมแดงสู้
โชว์แผนพา “ปุ” หนี ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น หากทหารปฏิวัติ “ธาริต” ช่วยเรียกแขก
ขอศาลอนุมัติจับ 33 แกนนำ ดำรวจหน้าบาง โล่ ส.ต.อ.บุกป่วนชุมนุมออก

อ่านต่อหน้า 11

DSIขอหมายจับ33แกนนำ ตร.หน้าบางโล่อกส.ต.อ.

เวลา 09.00 น. วานนี้ (8 ม.ค.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และร.มว.กลาโหม เดินทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อเข้าประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) รับทราบการประเมินสถานการณ์ และการปฏิบัติการเพื่อชี้แจงข่าวสารรับมือการชุมนุมใหญ่ของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในวันที่ 13 ม.ค. โดยมีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และร.มว.ต่างประเทศ ในฐานะกำกับดูแล ศอ.รส. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ ร.มว.พาณิชย์ นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ร.มช.เกษตรฯ น.อ.อนุดิษฐ์ นาคกรทรรพ ร.มว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ สมช. นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม

โดยก่อนการประชุม ตัวแทนภาคเอกชน นักธุรกิจ เข้าอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ และรับทราบแนวทางรัฐบาลในการรับมือการชุมนุมใหญ่ วันที่ 13 ม.ค. ที่เกรงว่าจะเกิดความรุนแรง จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

สั่งเฝ้าระวังมือที่ 3 สร้างเหตุรุนแรง

หลังการประชุม พล.ท.ภราดร กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์ของ ศอ.รส. ได้กำชับให้ระวังภัยแทรกซ้อน ที่นำไปสู่ความรุนแรง เนื่องจากการชุมนุมวันที่ 13 ม.ค. ไม่ได้มีเพียงกลุ่ม กปปส. เพียงกลุ่มเดียว ขณะที่นายกฯ เน้นย้ำระมัดระวัง และเร่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องชี้แจงทำความเข้าใจพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทุกช่องทางทั้งวิทยุ โทรทัศน์ วางแผนอำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาการจราจรในวันดังกล่าว

ส่วนการชี้แจงทางการเมือง เป็นหน้าที่ของ นายนิวัฒน์ธำรง โดยมีนายสุรนนท์ และกระทรวงไอซีที ประสานเชื่อมฝ่ายต่างๆ เน้นชี้แจงยุทธวิธีการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเหตุผล เมื่อมีการดำเนินคดี เนื่องจากที่ผ่านมา ส่วนทหารทำหน้าที่ด้านจิตวิทยามวลชน เพื่อลดเหตุการณ์ความรุนแรง

“ปู” ปิดตอบจุดยืนทหารเล็กเป็นกลาง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาคเอกชน และนักธุรกิจ มีความกังวลว่าการชุมนุมวันที่ 13 ม.ค. จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ทั้งเรื่องของธนาคาร และตู้เอทีเอ็ม ที่อยู่บริเวณดังกล่าวอาจได้รับความเสียหาย ว่า เราหวังว่าผู้ชุมนุมจะไม่ทำลายข้าวของ ต้องขอรับรองว่าเรื่องของการเดินทางในแต่ละจุด ขอความกรุณาอย่าเข้าไปในสถานที่ราชการ เชื่อว่าถ้าเราช่วยกันประคับประคอง จะทำให้ทุกอย่างไม่ไปสู่จุดที่เราเป็นห่วง เราต้องช่วยกัน ซึ่งในส่วนของการดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามประสานไปแล้วทุกจุด โดยเฉพาะสถานที่สำคัญ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถึงเวลาหรือยังที่ทหารจะต้องยืนอยู่ในจุดของความถูกต้อง มากกว่าเรื่องความเป็นกลาง นายกฯ กล่าวว่า คงไม่ตอบมั่งคะ แต่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่

เมื่อถามว่า วันที่ 13 ม.ค. จะอยู่ติดตามสถานการณ์ใน กทม. หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “เดี๋ยวค่อยบอกคะ” และจากนั้นนายกฯ ก็ขึ้นรถตู้ ออกจาก สตช. ทันที

แบงก์มวาร์วันชัตดาวนโร้พนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา กลุ่มนักธุรกิจภาคการธนาคารต่างๆ และกลุ่มสมาคมธนาคารไทย เดินทางเข้าพบนายกฯ ที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในการชุมนุมวันที่ 13 ม.ค. โดยสมาคมธนาคารไทย และผู้บริหารธนาคารต่างๆ แจ้งนายกฯ ที่จะมีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในวันที่ 9 ม.ค. เพื่อขอขยายสถานที่สำรองเงินจากสำนักงานใหญ่และที่ ธปท. ไปยังสำนักงานสาขาบริเวณนอก เนื่องจากวันที่ 13 ม.ค. ธนาคารดำเนินการตามปกติ จึงเกรงว่าสาขาต่างๆ จะไม่มีเงินหมุนเวียน และไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ เกรงการขนย้ายเงินไม่ปลอดภัย

ส่วนบริษัทเอกชนที่มีสำนักงานใหญ่ในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ ได้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์พนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 13-15 ม.ค. เป็นเวลา 3 วัน โดยบริษัทได้จองโรงแรมให้กับพนักงาน ที่จะต้องเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน และจัดที่พักชั่วคราวให้กับลูกจ้างแล้วบางส่วน

ส่วนตลาดหลักทรัพย์ ที่จะดำเนินการในวันที่ 13 ม.ค. ที่จะได้รับผลกระทบ ได้สำรองที่พักและสถานที่ทำงานชั่วคราวให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว ขณะที่นายกฯ บอกว่าที่จำเป็นต้องดูแลความปลอดภัยเร่งด่วนให้แข็งแรง จะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลเป็นกรณีไป

มท.1 รื้อนตัวปิดจ้างทหารเขมรมา “เทือก”

นายจตุรพงศ์ เรืองสุวรรณ ร.มว.มหาดไทย และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อความทางโซเชียลมีเดีย ระบุว่า พรรคเพื่อไทยสั่งการให้แกนนำ นปช. ทุกจังหวัดนำมวลชนมาปกป้องสถานที่ราชการ ในวันที่ 13 ม.ค. นี้ เพราะมีอบ กปปส. จะทำการปิดกรุงเทพฯ และสถานที่ราชการ รวมทั้งยังมีการระบุถึงแผนปฏิบัติการ อาทิ ทางพรรคเพื่อไทย ได้ติดต่อกับกองทัพกัมพูชา เพื่อขออาสาทหารรับจ้าง มาสังหารนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ให้ได้โดยไว หากทหารรับจ้าง หรือคนเลื้อแดงสามารถสังหารได้จะได้รับเงินค่าหัว 50 ล้านบาท ส่วนค่าหัวแกนนำ กปปส. คนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อีกครั้ง พร้อมทั้งลงชื่อ นายจตุรพงศ์ เรืองสุวรรณ แล้วมีลายเซ็นแนบท้าย ซึ่งเรื่องนี้ตนขอปฏิเสธว่า ไม่เป็นความจริง ขณะที่ นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทย จะรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นเรื่องให้ ศอ.รส. และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษ เพราะสร้างความเสียหายให้กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและคนเลื้อแดง

สั่งผู้ว่าเอาผิด “ก้านัน-ผญบ.” ขึ้นเวที กปปส.

นายจตุรพงศ์ ยังกล่าวถึงกรณี ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร ขึ้นเวที กปปส. ว่า ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ การเข้าร่วมกระทำการในลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ ที่สวม

เครื่องแบบราชการ จึงเป็นการกระทำที่ไม่สมควร และการที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแสดงออกถึงการเลือกข้าง อาจทำให้ประชาชนเสื่อมความเคารพ และกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร จึงขอเตือนว่า ใครทำอะไร

ไปต้องรับผิดชอบ และการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน มาตรา 95 ที่กำหนดให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องรักษาชื่อเสียงมิให้เสื่อมเสีย และ มาตรา 82 ที่ห้ามมิให้ใช้อำนาจหน้าที่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

"ได้สั่งการไปให้หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ตรวจสอบในเรื่องนี้ หากผิดจริง ก็ต้องพิจารณาบทลงโทษ และหากมีประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนเข้ามา ผู้ว่า และนายอำเภอ ต้องดำเนินการ ไม่ทำไม่ได้ และขอเตือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งหลาย ให้คิดให้รอบคอบก่อนจะทำอะไร เพราะบางคนอาจไม่ทราบว่ามีควมผิดดังกล่าวอยู่"

ส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ออกมาระบุว่า จะลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบนั้น เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของผู้ว่า ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความลาออก แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ ใครผิดก็ว่าไปตามผิด ใครถูกก็ว่าไปตามถูก แต่ถ้าไม่ดำเนินการ ไม่ต้องลาออก ตนจะลาออกเอง ทั้งนี้ ผู้ว่า ชุมพร ก็ได้ติดต่อมายังตนเอง และยืนยันจะดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวแล้ว

บัวแก้วเชิญทูตฟังคำชี้แจง

ที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการเชิญคณะทูตต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทย มารับฟังการบรรยายสรุปต่อสถานการณ์การเมือง และการชุมนุมใหญ่ กบปส. ในวันที่ 13 ม.ค.นี้ โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ชี้แจง มีคณะทูตต่างประเทศจาก 50 ประเทศ และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ มารับฟังการบรรยายสรุปดังกล่าว รวมจำนวน 63 คน ซึ่งมีระดับเอกอัครราชทูต 28 คน อาทิ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมาร์ก อิตาลี แคนาดา เป็นต้น

นายสีหศักดิ์ แถลงภายหลังว่า คณะทูตต่างประเทศมีความกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการชุมนุม ในวันที่ 13 ม.ค.นี้ จำนวน 20 แห่ง ในถนน สีลม สาทร และ ถนนวิบูลย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและการเดินทาง ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพภายใต้สนธิสัญญากรุงเวียนนา มีพันธะผูกพัน ต้องดูแลความปลอดภัยต่อการปฏิบัติหน้าที่และการเดินทางของนักการทูต โดยย้ำว่า คอ.รส. จะดูแลความปลอดภัยของคณะทูต หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นสามารถติดต่อหน่วยงานราชการของไทย ได้ตลอดเวลา

แดงระดมพลต้าน กบปส.ปิด กทม.

วานนี้ (8 ม.ค.) ที่อาคารลิปตพัลลภ ฮอลล์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ปทุมใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ และแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้ขึ้นเวทีสรุปสาระสำคัญผลการประชุมแกนนำและผู้ประสานงาน นปช. ทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ "หยุด! รัฐประหาร ต่อต้านกบฏ" เมื่อเย็นวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา หลังจากแกนนำแต่ละภูมิภาคได้เสนอข้อคิดเห็นกันตลอดทั้งวัน

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า นปช.ทั่วประเทศ มีข้อสรุปในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหาร และต่อต้านกบฏ ดังนั้น สิ่งที่เราจะทำในช่วงเวลาเฉพาะหน้า ระหว่างที่ยังไม่มีการรัฐประหาร และสิ่งที่ทำในวันที่แรกที่เกิดการรัฐประหาร คือ

1. ระดมประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อแสดงพลังในวันที่ 13 ม.ค. 57 ณ จุดนัดหมายของจังหวัดนั้นๆ และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาเลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ. 2. ให้นำดอกไม้ไปมอบเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ และเชิญชวนให้แสดงพลังร่วมต่อสู้ในแนวร่วมประชาธิปไตยด้วยกัน 3. เตรียมสรรพกำลังให้มีความพร้อมตลอดเวลา 4. ชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นออกมาแสดงพลังในการต้านรัฐประหาร และสนับสนุนการเลือกตั้ง
5. ให้แจ้งความดำเนินคดีต่อแกนนำ กบปส. ที่ละเมิดกฎหมายทุกพื้นที่ 6. ยื่นหนังสือต่อสถานทูตทุกประเทศเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง 7. หยุดสนับสนุนในการใช้สินค้าบริษัทเอกชน ที่ให้ทุนสนับสนุน กบปส. 8. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้มีการเลือกตั้ง 9. ให้นลิต

สื่ออย่างง่ายตามศักยภาพ ตามกำลัง ในการประกาศจับกุม สุเทพ เทือกสุบรรณ ทำเป็นกระดาดเข 4 ไปติดตามท้องน้ำบิมน้ำมัน เสไฟฟ้า หลักลิโล วัด ทางไปป่าช้า ประกาศจับให้เต็มบ้านเต็มเมือง และ 10. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง อบรมยุทธวิธีให้แก่มวลชนเป็นการกิจเฉพาะหน้าที่พวกเราจะทำกัน

ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นหากทหารปฏิวัติ

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ถ้าเกิดการรัฐประหาร หรือปฏิวัติขึ้น ให้มีการปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ นปช. ทุกภาคประชาสังคมพันธมิตรใช้รถยนต์และสื่อต่างๆ ำเกิดการปฏิวัติ 2. ให้นำยก ไปอยู่ยังที่ปลอดภัย ที่ภาคอีสาน หรือภาคเหนือ 3. เรียกร้องต่อรัฐบาล หรือผู้มีอำนาจทั้งหลาย ให้เตรียมการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นทันทีที่จำเป็น เพื่อต่อสู้ในเวทีระดับโลก 4. ตั้งจุดประสานงานต้านปฏิวัติสามารถติดต่อสื่อสารได้ 24 ชั่วโมง 5. ให้แกนนำในระดับหมู่บ้าน เตรียมเสบียงอาหาร ทรัพยากร เงินทอง ส่งมาสนับสนุน 6. ทันทที่เกิดการยึดอำนาจให้ประชาชนทั้งหลายไปรวมตัวกันที่ค่ายทหารในจังหวัดนั้น และ 7. ทันทที่เกิดการยึดอำนาจชัดเจนแล้วใน กทม. ให้ประชาชนไปรวมตัวกันที่สถานีตำรวจ

ด้านนายอนุวัฒน์ ทินราช ประธาน นปช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธาน นปช. นครราชสีมา กล่าวว่า จากการประชุมแกนนำ นปช. ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ได้ข้อสรุปว่า จะให้แกนนำทุกคนประสานงานกับมวลชนคนเสื้อแดง และประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัดออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหาร และต่อต้านการเคลื่อนไหวของกลุ่ม กบปส. ที่จะปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ม.ค.นี้

ในส่วนของ 20 จังหวัดภาคอีสานนั้น ตนได้ประสานให้แกนนำทุกคนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ออกมาร่วมเดินขบวนในวันที่ 13 ม.ค. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อแสดงพลังให้กลุ่ม กบปส. เห็นว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะมีผู้มาชุมนุมจังหวัดละไม่ต่ำกว่า 10,000 คน หรือรวมทั้ง 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าไม่ต่ำกว่า 200,000 คน

"ในส่วนของ จ.นครราชสีมา ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ถนนชุมชนพล เป็นเส้นทางเดินขบวน เนื่องจากเป็นเส้นทางตรงไปสู่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หลังจากนั้นจะเดินทางไปให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และข้าราชการที่ศาลากลางจังหวัดด้วย ซึ่งเราขอไม่ได้ที่จะให้กลุ่ม กปปส.แสดงบทบาทอยู่เพียงฝ่ายเดียว จนทำให้ประเทศเสียหายขนาดนี้" นายอนุวัจน์ กล่าว

“ธาริต” ขอมหายจับ 33 แกนนำ กปปส.

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธาริต เพ็งศิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะทำงานคดีพิเศษ ประกอบด้วย ดีเอสไอ อัยการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้มีมติขออนุมัติศาลออกหมายจับ 33 แกนนำ กปปส. ในวันที่ (9 ม.ค.) หลังจากทั้ง 33 คน ไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามนัด โดยอ้างเหตุผลที่ไม่มีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย และที่ประชุมยังมีมติว่า ไม่ควรออกหมายเรียกซ้ำอีก เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 33 คน ยังคงทำผิดอย่างต่อเนื่อง และยังประกาศจะร่วมกันเปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ม.ค.นี้ ถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมาก

ขงทัพ 96 กองร้อยรับมือขจัดดาวนั กทม.

พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก คอ.ร.ส. แถลงผลการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วย ในการรับสถานการณ์การชุมนุมใหญ่ขจัดดาวนักรุงเทพา ของกลุ่ม กปปส. ในวันที่ 13 ม.ค.ว่า จากข้อมูลด้านการข่าว ระหว่างวันที่ 8-13 ม.ค. นอกจากจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส.แล้ว ยังพบว่า ได้มีกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่างบางส่วน จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยในหลายพื้นที่เช่นกัน อาทิ กลุ่มพอกันที กลุ่มสมัชชาปกป้องประชาชนไทย กลุ่ม WE VOTE หรือกลุ่มแอนตี้ฟาวเวอร์ ซึ่งกลุ่มต่างๆ เหล่านี้แจ้งความประสงค์ จะขอจัดกิจกรรมในพื้นที่หลายแห่ง ทั้งนี้ คอ.ร.ส. ได้ทราบว่าจะมีการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์หลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่ม กปปส. และกลุ่มที่เห็นต่าง ทั้งนี้ ในวันที่ กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ จะมีการเคลื่อนไหวเช่นกัน

ทั้งนี้ คอ.ร.ส. ได้ออกคำสั่งเฉพาะแก่หน่วยต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อรองรับและดูแลความสงบเรียบร้อยของการชุมนุมและต่อเนืองไปหากการชุมนุมยืดเยื้อ โดยจะออกเป็นคำสั่งปฏิบัติการเฉพาะกิจ ในการดูแลพื้นที่ และจะเน้นการป้องกันเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง และเน้นการบริการประชาชน ในบริเวณพื้นที่ที่มีการชุมนุมใน 7 จุดของกรุงเทพฯ รวมถึงต่างจังหวัด ซึ่งจะตั้งใช้เส้นทางใกล้เคียง ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ โดย คอ.ร.ส. จะได้ให้การช่วยเหลือแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

พล.ต.ต. ปิยะ กล่าวว่า พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. ในฐานะ รอง ผอ.คอ.ร.ส. ได้ชี้แจงในที่ประชุม คอ.ร.ส. เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร โดยใช้กำลังพลของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ 56 กองร้อย ทหาร 40 กองร้อย รวม 96 กองร้อย ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และดูแลรักษาพื้นที่ โดยมีทั้งกรณีเจ้าหน้าทีตำรวจดูแลสถานที่ 10 แห่ง เจ้าหน้าที่ทหารดูแลสถานที่ 20 แห่ง และชุดผสม ทำหน้าที่ร่วมกัน อีกหลายแห่ง ซึ่งตอนนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ได้ลงประจำพื้นที่แล้ว

ให้ “ส.ต.อ.ท.ภัทร” ออกจากราชการ

พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันท์ รองโฆษก คอ.ร.ส. กล่าวว่า ได้มีการคำสั่งให้ ส.ต.อ.ท.ภัทร เพ็ชรอาวุธ ผบ.หมู่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เพราะจากการตรวจสอบ พบว่า ส.ต.อ.ท.ภัทร ไม่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ใดๆ เกี่ยวกับการชุมนุม และเคยมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมในบางประเด็น รวมทั้งเคยละทิ้งการปฏิบัติราชการมาแล้วหลายครั้ง จนถูกลงทัณฑ์

สำหรับ ส.ต.อ.ท.ภัทร เพ็ชรอาวุธ ตำแหน่งผบ.หมู่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศได้เข้าไปบริเวณหน้าแวงกันการชุมนุมกลุ่ม กปปส. บริเวณสี่แยก คอกวัว หลังจากนั้นได้ถูกการ์ดผู้ชุมนุมกลุ่มกปปส. ควบคุมตัวไว้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์ให้มารับตัวไป ผลการจับกุมพบของกลาง 1. อาวุธปืนขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืนจำนวน 10 นัด 2. ยาไอซ์บรรจุในซองพลาสติกใสจำนวน 1 ซองเล็ก พนักงานสอบสวน สน.สำราญราษฎร์ จึงได้แจ้งข้อหา มี ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบ

ครองโดยผิดกฎหมาย, พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร, และฝ่าฝืน ข้อก่าหนดที่ออกตาม ม.18 (4) แห่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งพนักงานสอบสวน สน.สำราญราษฎร์ได้รับคำร้องทุกข์ ไว้ตามคดีอาญาที่ 6/57 ไว้เรียบร้อยแล้ว

กปปส.เดินรถแรงค์โซนวงเวียนใหญ่

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. กล่าวถึงการเดินขบวนในวันที่ (9 ม.ค.) เพื่อชวนประชาชนออกมาร่วมชุมนุมเพื่อขจัดดาวนักรุงเทพา ว่า จะอยู่ที่โซนวงเวียนใหญ่ ส่วนวันที่ 13 ม.ค. ยังไม่จำเป็นที่จะใช้พื้นที่มาวัดจำนวนคน เพราะวันดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อกดดัน นายกรัฐมนตรี ให้ลาออก จนกว่าจะสามารถปฏิรูปประเทศได้ ส่วนการวางกำลังใน 7 เวที จะมีตัวแทนจาก กปปส. และชุดการ์ดคอยดูแล ทั้งนี้ กปปส. ยืนยัน ไม่เคยกดดันให้ทหารออกมาปฏิบัติ แต่กลับพบว่า ขณะนี้มีการปลุกระแสดังกล่าว เพื่อให้คนเสื้อแดงออกมา ซึ่งจะเสี่ยงต่อการปะทะ จึงขอให้เจ้าหน้าที่รัฐดูแลในเรื่องนี้ พร้อมขอให้ คอ.ร.ส. ชี้แจงเรื่องการปล่อยให้มีชายชุดดำ และอย่าใช้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ มาใส่ร้ายประชาชน

กสม.ออกแถลงการณ์วันเกิดเหตุรุนแรง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ชุมนุมของ กปปส. ที่ประกาศนัดเชิญชวนประชาชน มาร่วมแสดงพลังยกระดับการชุมนุมตามพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ โดยเกรงว่าจะอาจจะมีเหตุความรุนแรง หรือความสูญเสีย

ขึ้นอีก เนื่องจากที่ผ่านมา มีเหตุเรียนความสูญเสียที่เกิดเหตุการณัความรุนแรงขึ้นในวันที่ 30 พ.ย. 2556 ที่ บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสนามราชมั่งคลาภกีฬาสถาน ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 2556 ณ บริเวณสะพานชัยมรุเชฐ และในวันที่ 26 ธ.ค. 2556 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น) จนกระทั่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 461 ราย และเสียชีวิต 8 ราย

กสม. จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน คำนึงและสมควรดำเนินการตามข้อที่ควรปฏิบัติ โดย

1. ผู้จัดการชุมนุมและกลุ่มผู้ชุมนุมจะต้องมีหน้าที่ร่วมกัน ทำให้เกิดการชุมนุมเป็นไปโดยความสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ โดยยึดแนวทางสันติวิธี หลักนิติธรรม ภายใต้หลักการสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. รัฐบาลต้องดูแลการชุมนุม ให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย และป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงจากบุคคลผู้ไม่หวังดี ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยจะต้องหลีกเลี่ยงและป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงที่ไม่พึงประสงค์ ดังเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้ว

3. รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และร่วมมือประสานงานการข่าวกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้การข่าวมีประสิทธิภาพ ไม่ให้กลุ่มที่มีอุดมการณ์ที่ต่าง และความเห็นต่าง เผชิญหน้ากัน อันจะช่วยป้องปรามและยับยั้งมิให้เกิดความรุนแรงขึ้น

4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรเร่งสืบสวน สอบสวน หาผู้กระทำความผิดจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ได้แก่ บริเวณ ม.รามคำแหง และสนามราชมั่งคลาภกีฬาสถาน บริเวณสะพานชัยมรุเชฐ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น) มาดำเนินมาตรการตามกฎหมาย และรายงานให้สาธารณชนทราบเป็นระยะๆ โดยเร็ว

5. รัฐบาลจะต้องให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ การเยียวยาผู้เสียหาย ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่เสียชีวิตจากกรณีเหตุการณัความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้เป็นมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม โดยการให้หลักประกันว่าจะให้ความเป็นธรรมและเยียวยาทุกฝ่าย ทั้งในรูปเงินช่วยเหลือ การฟื้นฟู การช่วยเหลืออื่นๆ และการเยียวยาด้้านจิตใจโดยไม่เลือกปฏิบัติ

6. สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และต้องเป็นการสร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดความสันติ

7. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ จากทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบหรือพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรง ให้เก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ เช่น บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ เก็บวัตถุพยานไว้เป็นหลักฐาน และนำส่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน 1377 หรือทางอีเมล help@nhrc.or.th โดยให้ระบุสถานที่สำหรับติดต่อกลับ เช่น หมายเลข โทรศัพท์ติดต่อเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆ

กบปส. นนทบุรีชวนประชาชนร่วมชัตดาวน์

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายราชน ตระกูลเวียง ประธาน กบปส. นนทบุรี พร้อมคณะประมาณ 100 คนได้เดินทางมาพร้อมกับรถขยายเสียงเพื่อประกาศเชิญชวนประชาชนและข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขไปร่วมกันชัตดาวน์กรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ม.ค.

นายราชน กล่าวว่า ทางกบปส.อยากให้ประชาชนทุกภาคส่วนไปร่วมกับกลุ่ม กบปส.ที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โดยจะมีการเริ่มตั้งเวทีตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.และในวันที่ 13 ม.ค.เวทีของคณนนทบุรีจะเริ่มกัน ใน เวลา 08.00 น. ที่ท่าอากาศยานกลางหลังเก่า โดยในเวลา 08.00 น. จะร่วมกันเคารพธงชาติ หลังจากนั้นก็จะออกเดินทางด้วยเท้าเพื่อมุ่งหน้าสู่ถนนติวานนท์เลี้ยวซ้ายบึงกุ่มแล้วก็เดินเข้าสู่ปากเกร็ด หลังจากนั้นจึงเลี้ยวขวาเข้าสู่ศูนย์ราชการ โดยจุดที่ปักหลักชุมนุมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ คือ บริเวณศูนย์ราชการ เนื่องจากครั้งนี้ทางกบปส.นนทบุรี จะมีกลุ่มกบปส.จาก จ.ปทุมธานี จ.ราชบุรี จ.นครปฐม จ.เพชรบุรี และ จ.กาญจนบุรี เข้ามาร่วมชุมนุมด้วย นอกจากนี้ ที่สำคัญยังจะมี หลวงปู่พุทธอิสระมาร่วมชุมนุมในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์อีกด้วย เนื่องจากไม่ต้องการให้ท่านมาร่วมทางการเมืองมากนัก

“สุเทพ” ชักซ้อมแผนปิด 7 จุด รอบกรุง

ที่เวทีราชดำเนิน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กบปส. กล่าวถึงกำหนดการเดินทางครั้งนี้ (9 ม.ค.) ว่า จะออกเดินทางจาก ราชดำเนินในเวลา 09.00 น. เดินไปตาม ถ.ดินสอ ตรงไปข้ามสะพานพุทธ ไปสี่แยกบ้านแขก เลี้ยวซ้ายไปจนถึงสามแยกลาดหญ้า เลี้ยวขวา ไปวงเวียนใหญ่ ไหว้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และพระเจ้าตาก จากวงเวียนใหญ่ก็มาที่สี่แยกบ้านแขก แล้วเราจะไปสี่แยกพราหมณ์ ผ่าน รพ.ศิริราช ข้ามสะพานปิ่นเกล้า กลับมาที่ราชดำเนิน ซึ่งเป็นการเดินครั้งสำคัญ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมขับไล่ระบอบทักษิณในวันที่ 13 ม.ค.

สำหรับการปิดถนน 7 แห่งในวันที่ 13 ม.ค.นั้น ที่ ถ.แจ้งวัฒนะ มี กบปส.นนทบุรี เป็นผู้ประสานงาน จะปิดถนนแจ้งวัฒนะไม่ให้ศูนย์ราชการทำงานได้ ที่ห้าแยกลาดพร้าว มีพี่น้องจากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานเข้าร่วม โดยมีนายอิสสระ สมชัย อยู่ที่นั่น ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีนายถาวร เสนเนียม รับผิดชอบ ที่สี่แยกปทุมวัน กำลังหลัก คือ พี่น้องชาวจุฬาฯ มีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ร่วมกันดูแล โดยใช้เวทีสี่แยกปทุมวันเป็นจุดถ่ายทอดสดทางบลูสกาย ซึ่งจะดำเนินรายการสด 24 ชั่วโมง ที่ลุมพินีติดกับถนนสีลม มีนายวิทยา แก้วภราดัย ดูแล ส่วนสี่แยกราชประสงค์ มีนายชุมพล จุลใส ร่วมกับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ดูแล ที่โอโศก มีพี่น้องจากชลบุรี มีนายสกลธี ภัททิยกุล รับผิดชอบ

ส่วนถนนและกรรมการ กบปส. จะตระเวนหมุนเวียนไปทุกเวที โดยทุกเวทีก็จะจัดเหมือนกันทุกวัน คือ ไปยึดตามกระทรวงต่างๆ ไปแต่เข้ามิดและกลับคำ เพราะไม่ต้องการไปนอนที่กระทรวงต่างๆ บ้างกัน ไม่ให้คนร้ายมาทำอันตราย โดยจะใช้วิธีเข้าไปยืนกลับ และไม่มีการไปนอนเฝ้ากระทรวงต่างๆ เหมือนเช่นที่กระทรวงการคลัง

“มีข่าวแจ้งว่า รัฐบาลกำลังจะชดเชวงปฏิบัติการณ์ยึดกรุงเทพฯ คิดจะสลาย และยิ่งมาบอกว่าจะเกิดเหตุรุนแรง ผมบอกเลยว่า ถ้าตำรวจไม่ทำ ไม่เกิดเหตุรุนแรงแน่ แต่ก็ยังมีการวางแผนจะเอาตำรวจปลอมมาก่อเหตุใส่ร้ายป้ายสี หวังเผาศูนย์การค้า ซึ่งเรารู้แผนแล้ว ขอให้พี่น้องช่วยกันสังเกตพฤติกรรมคนที่มาชุมนุม ยืนยันว่า เราไม่คิดเผาบ้านเผาเมือง ถ้าใครจะมาสลาย ยกกำลังมาเมื่อไร ให้นั่งให้หมด แล้วสวดมนต์พร้อมกัน ถ้ารูปไว้เป็นหลักฐาน มากี่หมื่น เราก็สวดมนต์แผ่กุศลให้มันไป เราจะสู้แบบนี้ สันติ สงบ อหิงสา” นายสุเทพกล่าว ■

ประเด็นร้อน

1. วันนี้ เวลา 09.30 น. ศาลปกครองสูงสุดได้นัดคู่กรณีมาพิจารณาคดีเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะมีคำพิพากษาใน 1-2 สัปดาห์หลังจากนี้ ต้องติดตามว่าผลจะออกมาอย่างไร โดยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวทั่วประเทศจะร่วมฟังคำแถลงของตุลาการผู้แถลงคดีด้วย

2. ผู้ชุมนุมกลุ่ม กปปส. กำหนดเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมขบวนกรุงเทพฯ อีกวัน โดยเริ่มขบวนเวลา 09.00 น. จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผ่านถนนดินสอ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เข้าถนนตรีทอง ถนนตรีเพชร ซ้ำมสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มุ่งหน้า สีแยกบ้านแขก เลี้ยวซ้ายไปสามแยกลาดหญ้า ย้อนกลับวงเวียนใหญ่ ถนนประชาธิปไตย ถนนอิสรภาพ ถึงแยกพรานนก เลี้ยวเข้าถนนวังหลัง ถนนอรุณอมรินทร์ ซ้ำมสะพานพระปิ่นเกล้าเข้าสู่ถนนราชดำเนิน

3. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. พาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยอาจจะพิจารณาคงบัญชีสินค้าควบคุม 43 รายการต่อไป เนื่องจากอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ แต่จะรอรัฐบาลใหม่พิจารณา

4. กลุ่มพลังนักศึกษาจาก 3 สถาบันจะจัดกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพ 3 แห่ง จุดแรกลานหน้าบริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เริ่มเวลา

17.00 น. จุดที่สอง ลานสวนิเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เริ่มเวลา 17.00 น. และสุดท้ายที่ริมกำแพงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เริ่มเวลา 18.00 น.

5. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย นัดพนักงานการบินไทย



ร่วมกันแต่งชุดดำในวันที่ 9 ม.ค.นี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์กดดันให้นายอำพนกิตติอำพน ลาออกจากประธานคณะกรรมการ และหารักษาการที่ดี มาทำหน้าที่แทนนายโชคชัย ปัญญาภัย

6. นายธาริต เฟื่องดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จะเลื่อนยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ 33 แกนนำ กปปส. หลังทั้ง 33 คน ไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามนัด

7. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย แถลง 10.00-12.00 น. ที่ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา เรืองบทธาบทและหน้าที่ สพฉ. และสภากาชาดไทยในการรับมือการชุมนุมวันที่ 13 ม.ค.นี้ ■



เตลิวีทัศน์

ฉบับประจำวันที 9/1/๕7 หน้า 13

○ เรืองขอหมายจับสกัดมือบ

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายชาริต เฟิงคิชฐ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าว ว่า เวลา 09.00 น. วันที่ 9 ม.ค. มอบหมายให้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ พนักงานสอบสวนคดี พิเศษ ไปยื่นคำร้องขอศาลอาญาอนุมัติหมายจับ แกนนำ คปปส.33 คน ที่ไม่เข้ารับทราบข้อ กล่าวหาเกี่ยวกับการชุมนุม ตามหมายเรียกของ ดีเอสไอ ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังเร่ง รวบรวมเอกสารเนื่องจากเป็นการขอศาลออก หมายจับจำนวนหลายคนมีเอกสารเกี่ยวข้องที่ ต้องแสดงให้ศาลเห็นถึงพฤติกรรมกระทำผิด ของแกนนำจำนวนมาก โดยเฉพาะการอ้างถึง คำปราศรัยของแกนนำแต่ละคนที่กล่าวปลุก ระดมมวลชนบนเวที ซึ่งดีเอสไอถอดเทปคำ ปราศรัยเรียบร้อยแล้วและกรณีที่แกนนำคปปส. ยังมีพฤติกรรมที่สื่อว่าจะร่วมกันเคลื่อนไหวการ ชุมนุมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการชุมนุมใหญ่ ปิดกรุงเทพฯในวันที่ 13 ม.ค.นี้ ตนยืนยันว่า สามารถยื่นขอหมายจับได้ในวันดังกล่าว แน่แน่นอน



ปิดเส้น 'เทือก' 6กพ.

ขึ้นศาลคดี 99ศพ
ขโมยกมหมายจับ
'เทือก' ขอเลื่อนขึ้นศาลอีก
คดี 99 ศพ อ้างมีเหตุจำเป็น
ต้องนำมวลชนเคลื่อนไหว
ทางการเมือง □ อ่านต่อหน้า 11

● 'เทือก' □ ต่อจากหน้า 1
ขณะที่อัยการยื่นฟ้อง 6 ก.พ. ต้องมาพบ
ถ้าเบี้ยวจะยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับ ด้าน
'ธิดา' ย้ำข้อสรุปปช. ระดมสื่อแถลง
พลังในวันที่ 13 ม.ค. ด้านรัฐประหาร หนุน
เลือกตั้ง 2 ก.พ. พร้อมกางแผนรับมือ
รัฐประหาร ให้ 'ปู' ขึ้นไปปักหลักที่เหนือ
อีสาน ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด
นายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความผู้รับมอบ
อำนาจจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อธิบดีรอง
นายกรัฐมนตรี และอดีตรองศูนย์อำนวยการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เข้าพบนายพันศักดิ์
พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เพื่อ
ชี้แจงเหตุผลที่นายสุเทพ ผู้ต้องหาที่ 2 ขอเลื่อน
เข้าพบอัยการเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลอาญา ใน
ความคิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบ
มาตรา 80, 83, 84 และ 90 สืบเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ยิงนายพัน กำทอง ค.ช.คุณากร ศรี
สุวรรณ หรือ อีชา เสียชีวิต และยิงนายสมร
ไหมทอง คนขับรถตู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ใน
เหตุการณ์สลายม็อบเสื้อแดงเมื่อเดือนพ.ค.2553

นายพันศักดิ์กล่าวว่า นายสุเทพขอเลื่อน
เข้าพบอัยการเป็นวันที่ 6 ก.พ. โดยอ้างว่าจะ
ต้องนำมวลชนเคลื่อนไหวทางการเมืองในวัน
ที่ 7-13 ม.ค. นายสุเทพจะต้องคอยอยู่ดูแล
มวลชนที่มารวมชุมนุมเป็นจำนวนมาก ถ้าหาก
ไม่อยู่ดูแลมวลชนอาจจะเกิดเหตุร้ายแรงจากผู้
ไม่ประสงค์ดี ด้วยเหตุจำเป็นดังกล่าวจึงมอบ
หมายให้ทนายความมาพบเพื่อขอเลื่อนการนัด
ส่งฟ้องศาลออกไปก่อน อัยการเห็นว่านาย
สุเทพไม่มีเจตนาประวิงเวลาเพื่อทำให้กระบวนการล่าช้า อีกทั้งนายสุเทพก็ไม่ได้ถูกควบคุมตัว
ในชั้นสอบสวน และไม่ต้องใช้หลักประกันใน
การปล่อยตัว จึงเห็นควรอนุญาตให้เลื่อนเป็น

วันที่ 6 ก.พ.ได้ตามคำร้องขอ
อัยการคืออัยการสำนักงานคดีพิเศษกล่าวว่า แต่
ทำบันทึกส่งไปให้นายสุเทพว่าคดีนี้ได้ยื่นฟ้อง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ เป็นจำเลย
ที่ 1 ต่อศาลแล้ว โดยศาลประทับรับฟ้องไว้และ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว พร้อมนัดตรวจพยาน
หลักฐานในวันที่ 24 มี.ค. ถ้าหากนายสุเทพไม่
มาตามกำหนดนัดหมายในวันที่ 6 ก.พ. อัยการ
จะดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย
โดยให้พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอศาลออก
หมายจับนายสุเทพต่อไป จึงฝากให้ทนายความ
แจ้งนายสุเทพรับทราบด้วย ทางทนายความก็
รับปากว่าจะแจ้งให้นายสุเทพรับทราบ และถ้า
หากสถานการณ์ทางการเมืองเรียบร้อยคดีขึ้นแล้ว
ยินดีจะพานายสุเทพมาพบอัยการก่อนกำหนด
วันนัดหมาย

นายพันศักดิ์กล่าวว่า สำหรับคดีนี้ทาง
อัยการเตรียมพยานขึ้นเบิกความต่อศาลจำนวน
กว่า 100 ปาก และพยานเอกสารอีกจำนวนมาก
ขณะที่ทางอัยการกำลังอยู่ระหว่างเร่งรวบรวม
พยานหลักฐานและจัดทำบัญชีพยานบุคคลและ
พยานเอกสารให้เสร็จสิ้นเพื่อให้ทันนัดตรวจ
พยานหลักฐานในวันที่ 24 มี.ค. ทางอัยการ
อยากจะให้คดีเข้าสู่กระบวนการของศาลตาม
กำหนดที่นัดหมายไว้เพื่อจะได้ยื่นบัญชีพยาน
พร้อมๆ กันในนัดเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายอภิสิทธิ์
จำเลยที่ 1 นั้น อัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 ยื่นฟ้อง
คดีต่อศาลไปเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2556 ในความ
ผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบ
มาตรา 80, 83, 84 และ 90 ศาลอาญาประทับ
ฟ้อง โดยนายอภิสิทธิ์ให้การปฏิเสธและขอ
ต่อสู้คดี ศาลนัดตรวจหลักฐานในวันที่ 24 มี.ค.
เวลา 09.00 น. ก่อนที่นายอภิสิทธิ์จะได้รับการ
ปล่อยชั่วคราว โดยศาลให้ราคาประกัน 600,000
บาท และห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ยกเว้น
จะได้รับอนุญาตจากศาล ขณะที่นายสุเทพขอ
เลื่อนพบอัยการเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

ได้รับความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงต่อกระแสข่าวปฏิวัติรัฐประหารและการชุมนุมปิดกรุงเทพฯ ของมือบงกบปส.ของนายสุเทพในวันที่ 13 ม.ค.นั้น ที่ห้างอิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว นางริศา ไคจิราการ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวว่าจากการประชุมแกนนำนปช.ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา มีข้อสรุป 2 ส่วนคือ ส่วนแรก 1.ต้องเตรียมระดมประชาชนในจังหวัดของตนเองเพื่อแสดงพลังในวันที่ 13 ม.ค. โดยในวันที่ 9 ม.ค.จัดเวทีใหญ่ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 12 ม.ค. เริ่มเดินขบวนในพื้นที่ปริมณฑล คือสมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี 2.ให้กำลังใจตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ แล้วเชิญชวนแสดงพลังร่วมต่อสู้ในแนวทางประชาธิปไตยด้วยกัน

นางริศากล่าวว่า 3.ให้ระดมทรัพยากรคนละเล็กละน้อย ขึ้นป้ายต่อต้านการรัฐประหาร สนับสนุนการเลือกตั้งในพื้นที่ของตัวเอง 4.ให้ไปพูดคุยพบปะกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ชวนมาร่วมแสดงพลังต่อต้านรัฐประหาร และสนับสนุนการเลือกตั้ง

5.ให้แจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำกบปส. และเรียกร้องเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 6.เรียกร้องต่อนปช.ส่วนกลางให้ชวนองค์กรแนวร่วมต่างๆ ขึ้นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ด้านรัฐประหารต่อกองทัพแล้วแถลงข่าวให้เป็นที่ทราบ

ประธานนปช.กล่าวว่า 7.ต้องหยุดสนับสนุนกิจการที่ทำให้การสนับสนุนกลุ่มกบปส. 8.เรียกร้องต่อรัฐบาลให้ประกาศรับ รongเขตอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศโดยทันที 9.ให้เคลื่อนไหวแสดงพลังด้วยวิธีการต่างๆ สนับสนุนการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 10.ให้ผลิตสื่ออย่างง่ายตามศักยภาพตามกำลังคนในการประกาศจับกบฏสุเทพ และ 11.ให้ผู้รักประชาธิปไตยที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงอบรมยุทธวิธีให้กับมวลชนด้วย

นางริศากล่าวอีกว่า แต่ถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นจริงให้ปฏิบัติดังนี้ 1.ให้แกนนำทุกอำเภอจัดรถกระจายเสียงวิ่งประกาศสถานการณ์ทั่วพื้นที่ของตัวเอง และเร่งกระจายข่าวให้คนรู้โดยเร็วทั่วประเทศทันที 2.เรียกร้องนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ไปปักหลักอยู่ในภาคอีสานหรือภาคเหนือ เพื่อประกาศการต่อสู้ร่วมกับประชาชน 3.เรียกร้องต่อรัฐบาลและผู้มีอำนาจทั้งหลายให้เตรียมการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นทันทีที่จำเป็นเพื่อต่อสู้ในเวทีระดับโลก

ประธานนปช.กล่าวว่า 4.ในระดับพื้นที่ให้ตั้งจุดประสานงานด้านปฏิวัติที่จะต้องมีคนทำงานติดต่อสื่อสารได้ 24 ชั่วโมง ในระดับหมู่บ้าน ให้แกนนำในระดับหมู่บ้านเตรียมเสบียงอาหาร ทรัพยากร เงินทองที่พอจะสะสมมาสนับสนุนได้เพื่อการต่อสู้แล้วเอามารวมกัน ณ จุดนัดหมายทันทีเพื่อเริ่มต้นการต่อสู้ในยกที่หนึ่ง 5.ให้พี่น้องไปรวมตัวกันที่ค่ายทหารในจังหวัดนั้นๆ และ 6.ให้พี่น้องไปรวมตัวกันที่สถานีตำรวจเพราะที่นั่นมีทุกอย่างให้เลือกสรร

ส่วนนายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำนปช.กล่าวว่า การเตรียมการรัฐประหารคืบหน้าไปมาก ไม่ได้วิตกจริตไปเอง แต่เนื่องจากกองทัพมีทหารแดงโมอยู่จำนวนมาก ขอเรียนไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ว่าขอให้คิดดีๆ จริ่งอยู่ทหารมีอาวุธจำนวนมากที่ประชาชนซื้อให้สำหรับปกป้องประเทศแต่ไม่เคยมีประชาชนคนใดที่จ่ายภาษีเพื่อซื้ออาวุธให้ทหารมาใช้ปฏิวัติรัฐประหาร ขณะนี้กลเกมของเขাজัดการ 2 จังหวะ คือลงมือก่อนวันที่ 13 ม.ค. แต่ถ้าสถานการณ์เดินไปถึงวันที่ 13 ม.ค. จะมีการทำให้ปะทะกับตำรวจจนเกิดการนองเลือด หลังจากนั้นอัศวินม้าขาวก็จะเอารถถังออกมารัฐประหาร

“ทั้งหมดเป็นการเตรียมการมาตั้งแต่ต้น พล.อ.ประยุทธ์จะเกษียณในวันที่ 30 ก.ย. ควรเกษียณอย่างมีเกียรติ ถ้าประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้าน หรือตำรวจมะเขือเทศ 90 เปอร์เซ็นต์หรือทหารแดงโมออกมาร่วมมือกับประชาชนอะไรจะเกิดขึ้น ผบ.ทบ.ต้องจัดการกับนายสุเทพ ไม่ใช่จัดการกับประชาชน ไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดก่อนหรือหลังวันที่ 13 ม.ค. ปัญหาของประเทศจะไม่จบ เพราะท้ายที่สุดประชาชนก็จะลุกมาต่อสู้” แกนนำนปช.กล่าว



ขีดเส้น 'สุเทพ' คดีสลายแดง 6 ก.พ.

ASTVผู้จัดการรายวัน - อัยการให้เลื่อนนำตัว "สุเทพ เทือกสุบรรณ" ส่งฟ้องต่อศาลอาญาไปอีก 30 วัน นัดให้มาพบอัยการเป็นครั้งสุดท้าย 6 ก.พ.นี้ ยันหากเบี๊ยนัดจะแจ้งให้พนักงานสอบสวนขอออกหมายจับเพื่อนำตัวมาฟ้องศาล

วานนี้ (8 ม.ค.) นายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความผู้รับมอบอำนาจของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เดินทางเข้าพบนายันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษและโฆษกสำนักอัยการสูงสุด เพื่อชี้แจงเหตุผลขอเลื่อนนัดส่งตัวฟ้อง คดีร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80,83,84,90 จากกรณีออกคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (คอณ.) ขอคืนพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค. ปี 2553 บริเวณ ถ.ราชดำเนิน และแยกราชประสงค์

อ่านต่อหน้า 6

ขีดเส้น

นายันทศักดิ์ เปิดเผยว่า นายสุเทพ ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบอัยการเป็นวันที่ 6 ก.พ. นี้ โดยอ้างว่าจะต้องนำมวลชนกลุ่มกปปส. เคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค. นี้ ซึ่งนายสุเทพจะต้องคอยอยู่ดูแลประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก ถ้าหากไม่อยู่ดูแลมวลชนอาจจะเกิดเหตุร้ายแรงจากผู้ไม่ประสงค์ดี ด้วยเหตุจำเป็นดังกล่าวจึงมอบหมายให้ทนายความมาพบตนเพื่อขอเลื่อนการนัดส่งฟ้องออกไปก่อน ซึ่งตนเห็นว่านายสุเทพไม่มีเจตนาประวิงเวลาเพื่อทำให้กระบวนการล่าช้าและนายสุเทพก็ไม่ได้ถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวนหรือไม่ต้องใช้หลักประกันในการปล่อยตัว จึงเห็นควรอนุญาตให้เลื่อนเข้าพบเป็นวันที่ 6 ก.พ. นี้ได้ตามคำร้องขอ ทั้งนี้ตนได้ทำบันทึกส่งไปให้นายสุเทพว่า คดีนี้ได้ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์เป็นจำเลยที่ 1 ต่อศาลแล้ว โดยศาลประทับรับฟ้องไว้และอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว พร้อมนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 24 มี.ค.นี้ ถ้าหากนายสุเทพไม่มาตามกำหนดนัดหมายในวันที่ 6 ก.พ. นี้ ทางอัยการจะดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย โดยให้พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับนายสุเทพต่อไป ซึ่งได้ให้ทนายความแจ้งนายสุเทพทราบด้วย โดยทางทนายความรับปากว่าจะแจ้งให้นายสุเทพทราบ และถ้าหากสถานการณ์ทางการเมืองเรียบร้อยดีขึ้นแล้ว ก็ยินดีพานายสุเทพมาพบอัยการก่อนกำหนดวันนัดหมายได้

นายันทศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับคดีนี้ทางอัยการได้เตรียมพยานขึ้นเบิกความต่อศาลจำนวนกว่า 100 ปาก และพยานเอกสารอีกจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ทางอัยการกำลังอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำบัญชีพยานบุคคลและ

พยานเอกสารให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ทันนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 24 มี.ค.นี้ ซึ่งทางอัยการอยากจะทำให้คดีเข้าสู่กระบวนการของศาลตามกำหนดที่นัดหมายไว้ เพื่อจะได้ยื่นบัญชีพยานพร้อมๆกันในนัดเดียว เนื่องจากถ้าหากนำตัวนายสุเทพมาฟ้องต่อศาลภายหลังจากที่เริ่มกระบวนการสืบพยานเริ่มแล้วโดยมีการนำพยานขึ้นเบิกความต่อศาลไปแล้ว ตามระเบียบของศาลการสืบพยานจะต้องกระทำต่อหน้าจำเลยและให้จำเลยได้มีโอกาสซักค้าน นั่นหมายถึงจะต้องนำพยานมาเบิกความซ้ำอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้กระบวนการสืบพยานซ้ำซ้อนและล่าช้าไปมาก ■



อัยการยอม 'สุเทพ' เลื่อนนัดไป 6 กพ.

แจ้งวัฒนะ • เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขชา กปปส. เดินทางเข้าพบนายันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เพื่อชี้แจงเหตุผลที่นายสุเทพ ผู้ต้องหาที่ 2 ในความผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่า และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลกรณิออกคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ขอคืนพื้นที่การชุมนุมของกลุ่ม นปช.ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค.ปี 2553 บริเวณ ถ.ราชดำเนินและสี่แยกราชประสงค์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำ

นวนมาก ขอเลื่อนส่งตัวนายสุเทพฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาร่วมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งอัยการได้ส่งฟ้องศาลไปก่อนหน้านี้แล้ว นายันทศักดิ์กล่าวว่า นายสุเทพมอบหมายให้ทนายความยื่นหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบอัยการเป็นวันที่ 6 ก.พ.นี้ โดยอ้างว่าจะต้องนำมวลชนกลุ่ม กปปส.เคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค.นี้ ซึ่งนายสุเทพจะต้องคอยอยู่ดูแลประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก ถ้าหากไม่อยู่ดูแลมวลชนอาจเกิดเหตุร้ายแรงจากผู้ไม่ประสงค์

ดี "ผมเห็นว่านายสุเทพไม่มีเจตนาประวิงเวลาเพื่อทำให้กระบวนการล่าช้า และนายสุเทพก็ไม่ได้ถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวนหรือไม่ต้องใช้หลักประกันในการปล่อยตัว จึงเห็นควรอนุญาตให้เลื่อนเข้าพบเป็นวันที่ 6 ก.พ.นี้ได้ตามคำร้องขอ ทั้งนี้ ผมได้ทำบันทึกส่งไปให้นายสุเทพว่า คดีนี้ได้ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์เป็นจำเลยที่ 1 ต่อศาลแล้ว โดยศาลประทับฟ้องไว้และอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว พร้อมนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 24 มี.ค.นี้ ถ้าหากนายสุเทพไม่มาตามกำหนดนัดหมายในวันที่ 6 ก.พ.นี้ ทางอัยการจะดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน

กฎหมาย โดยให้พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับต่อไป" นายันทศักดิ์กล่าว อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษกล่าวว่า คดีนี้อัยการได้เตรียมพยานขึ้นเบิกความต่อศาลจำนวนกว่า 100 ปาก และพยานเอกสารอีกจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้อัยการกำลังอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน และจัดทำบัญชีพยานบุคคลและพยานเอกสารให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ทันนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 24 มี.ค.นี้ ซึ่งอยากจะให้คดีเข้าสู่กระบวนการของศาลตามกำหนดที่นัดหมายไว้ เพื่อจะได้ยื่นบัญชีพยานพร้อมๆ กันในนัดเดียว.



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของบรรณาธิการ

ฉบับประจำวันที่ 9/1/57 หน้า 14

อัยการนัดสุเทพฟ้อง 99ศพ 6ก.พ.

เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก นายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เข้าพบนายันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษเพื่อชี้แจงเหตุผลที่นายสุเทพ ผู้ต้องหาที่ 2 ฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา เล็งเห็นผลกรณีก่อคำสั่งสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ขอคืนพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค.ปี 2553 บริเวณถนนราชดำเนินและแยกราชประสงค์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ขอเลื่อนส่งตัวนายสุเทพฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญา ร่วมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต

นายกรัฐมนตรี ซึ่งอัยการได้ส่งฟ้องศาลไปแล้วก่อนหน้านี้

นายันทศักดิ์เปิดเผยว่า นายสุเทพมอบหมายให้ทนายความยื่นหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบอัยการเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ โดยอ้างว่าจะต้องนำมวลชนกลุ่ม กปปส. เคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม ซึ่งนายสุเทพจะต้องคอยอยู่ดูแลมวลชนที่มาชุมนุมเป็นจำนวนมาก ถ้าหากไม่อยู่ดูแลมวลชนอาจจะเกิดเหตุร้ายแรงได้ จึงมอบหมายให้ทนายความมาพบเพื่อขอเลื่อนการนัดส่งฟ้องศาลออกไปก่อน ซึ่งเห็นว่านายสุเทพไม่มีเจตนาประวิงเวลา อีกทั้งนายสุเทพก็ไม่ได้ถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวนและไม่ต้องใช้หลักประกันในการปล่อยตัว จึงเห็นควรอนุญาตให้เลื่อนเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์



● นัดฟ้อง “สุเทพ” คดีสลายแดง 6 ก.พ.

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก นายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความผู้รับมอบอำนาจของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เข้าพบ นายนนท์ศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เพื่อชี้แจงเหตุผลที่นายสุเทพ ผู้ต้องหา ขอเลื่อนนัดส่งตัวฟ้อง คดีร่วม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา เล็งเห็นผล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบ มาตรา 80, 83, 84, 90 จากกรณีออกคำสั่งศูนย์อำนาจการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ขอคืนพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง

ชาติ (นปช.) ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 บริเวณถนนราชดำเนิน และแยกราชประสงค์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

ภายหลังนายนนท์ศักดิ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ กล่าวว่า เมื่อวาน (7 ม.ค.) ที่ผ่านมานายสุเทพได้มอบหมายให้ทนายความยื่นหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบอัยการเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ โดยระบุว่าจะต้องนำมวลชนกลุ่ม กปปส. เคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม นี้ ซึ่งนายสุเทพจะต้องคอยอยู่ดูแลประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก ถ้าหากไม่อยู่ดูแลมวลชนอาจจะเกิดเหตุร้ายแรงจากผู้ไม่ประสงค์ดี

นายนนท์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า หลังจากพิจารณาเหตุผลที่ทนายความได้ชี้แจงแล้ว อัยการเห็นว่านายสุเทพไม่มีเจตนาประวิงเวลาเพื่อทำให้กระบวนการล่าช้าและนายสุเทพก็ไม่ได้ถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวนหรือไม่ต้องใช้หลักประกันในการปล่อยตัว จึงเห็นควรอนุญาตให้เลื่อนเข้าพบเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ ได้ตามคำร้องขอ

✓ ทุบโต๊ะ

ธรรมศักดิ์ วาแก้ว

ว้าวสันหลังทหะ

ใครถูกเปรียบเปรยเป็นวัวสันหลังทหะ หรือใครจะเปรียบเป็นอีกาจิกกินบาดแผลบนหลังวัว แล้วแต่จะตีความ แต่ที่แน่ๆ การอุปมาอุปไมยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ซึ่งให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา ถึงความเป็นไปได้ในการปฏิวัติรัฐประหารที่ยังไม่อาจอธิบายได้ในเวลานี้ แต่เบื้องต้นออกมาเตือนสติแต่ละฝ่ายไว้ก่อนว่าใครใช้ความรุนแรงต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะรัฐบาลซึ่งคุมกลไกอำนาจรัฐย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบไปได้

ยิ่งประโยคตอนท้ายที่ดูเหมือนกระแสร่มองข้ามไปแต่มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “การประชุม กอ.รมน.ที่ผ่านมาได้พูดคุยกับคุณธาริต เพ็งศิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้ติดตามคดี เพราะตอนนี้มีคดีมากขึ้น ความผิดเหมือนเดิม อธิบดีก็คนเดียวกัน ซึ่งถ้าจะเคลียร์ปี่นี้เคลียร์ 53 ให้หมดด้วย เคลียร์ให้จบทั้งสองอัน ถ้าไม่อย่างนั้นก็เลิกกันสักที”

เป็นการส่งสัญญาณจาก ผบ.ทบ.ไปถึงอธิบดีดีเอสไออย่างตรงไปมา ทำนองคาใจเหตุการณ์กระชกพื้นที่คนเสื้อแดงเผาเมืองเมื่อปี 2553 จนมีเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต ขณะเดียวกันมีการกล่าวหาพาดพิงทหารมีส่วนในการทำให้คนเสื้อแดงเสียชีวิต โดยแต่ละคดีไม่มีความคืบหน้า

ขณะที่อธิบดีดีเอสไอคนเดียวกันนี้ ขยันขันแข็งทำคดีเกี่ยวพันนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล รวมถึงเร่งออกหมายจับ 33 แกนนำ กปปส. ข้อหากบฏ ซึ่งหากทหารเข้าไปร่วมปฏิบัติการกับผู้ชุมนุมรอบนี้ย่อมอาจเกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนปี 2553 เจ้าหน้าที่ทหารจะตกเป็นจำเลยอีกหรือไม่

ทุบโต๊ะได้เลย บทบาทหน้าที่อธิบดีดีเอสไอ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กองทัพไม่ปรารถนาที่จะร่วมกับรัฐบาลในการเข้าไปคลี่คลายเหตุการณ์ความรุนแรง ครอบงำที่ดีเอสไอ ยังทำงานคลุมเครืออยู่เช่นนี้ ■



ฉบับประจำวันที ๙/๑/๕๗

หน้า 10



สน.สยามรัฐ

ข้าราชการ-ข้าของแผ่นดิน ต้องเป็นคนดี-คนเก่ง “สน.สยามรัฐ” ฉบับนี้ “สามผู้กำกับ” สอดส่องสังคมส่องกล้องคนในเครื่องแบบ ...๐๐ สถานการณ์การเมืองไทยยังร้อนแรง มวยคู่เอกระหว่าง “กปปส.-รัฐบาล” ยังหาทางออกไม่เจอ บทสรุป สังคมไทยจะเป็นเช่นไร ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด ...๐๐ เร่งเดินหน้า... “บิ๊กเอ” พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควบคู่ “เดอะแมว” พัศกร เพชรในหิน ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญเหยื่ออาชญากรรม เดินสาย “เชี่ยวชาญเหยื่ออาชญากรรม” ทุกวัน ล่าสุดมอเงินช่วยเหลือ “เหยี่ยวข่าวไทยรัฐ” ตาม “พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา” หลังถูกยิงจากเหตุปะทะ “กปปส.-ตร.” หน้าสนามไทยญี่ปุ่น-ดินแดง ...๐๐ ไม่สะดุดหยุดนิ่ง... “คุณแป้ว” รินวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร้อง ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เนรมิตโครงการ “เก็บตกผู้ดื่มแล้วขับ ชดใช้สังคมหลังปีใหม่” นำผู้ถูกคุมประพฤติ “กลุ่มดื่มแล้วขับ” ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ชดเชยความผิดต่อสังคม หวังสร้างจิตสำนึก



พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์



รินวดี สุวรรณมงคล

ใหม่ “งัดดีมเหล้าขณะขับขี” สมเป็น “ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง” ...๐๐ เตรียมขอบคุณ...สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เตรียมร่อนการ์ดขอบคุณ “เดอะบ๊อม” พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผบ.สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กับ “เดอะแซม” ร.ต.อ.แซมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.ส่วนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 2 หลังระดมสมองไขข้อข้องใจ “การเสียชีวิตของนักโทษชาวอังกฤษ” ภายในเรือนจำกลางพิทยา เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ “ไทย-อังกฤษ” ไม่เสียแรงที่ “บิ๊กเบญ” ธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีตีโตเอสไอ ไขว่คว้ามาตลอด ...๐๐ โใบแดง... “เดอะทูร์ย์” พ.ต.อ.วิฑูรย์ เดโช ผกก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 ควบแผนลูกน้องคนขยัน “เดอะหนุ่ม” พ.ต.ท.อมรศักดิ์ แสงวรรณ รอง ผกก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 จับหนุ่มปากีสถานแก๊งปลอมเงินสกุลต่างประเทศ ขณะกำลังจะเดินทางออกประเทศไทย งานนี้ทำเอา “บิ๊กณ” พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผบ.ช.ตม.ยิ้มแก้มปริ ...๐๐ ฟากขอบคุณ... “เสี่ยคู่ย” ดร.วิดิพงศ์ เต็มเจริญ เลขาธิการ รมว.ยุติธรรม ฟากขอบคุณ นายแพทย์ ดอกบัว นายกษัตริย์วิอาร์คนไทยรักแผ่นดิน ที่สนับสนุนอาคารสำนักงาน ในการจัดตั้ง “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ทราบแล้วเปลี่ยน ...๐๐ สวัสดิ์



ต้องรับผิดชอบจำนำ

ลอยแพแบบไม่รับผิดชอบแบบนี้ แล้วต่อไปใครจะเขียนนโยบายของรัฐบาลได้อีก

ทุกๆ ที่ต้นปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลของบโครงการรับจำนำข้าวไว้ 2.7 แสนล้านบาท เพื่อรับจำนำข้าวรอบการเพาะปลูก 2556/57 คาด 16.5 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็นนาปี 11 ล้านตัน นาปรัง 5.5 ล้านตัน โดยเปลี่ยนเงื่อนไขรับจำนำ จากรับจำนำทุกเมล็ดตันละ 1.5 หมื่นบาท ข้าวหอมมะลิตันละ 2 หมื่นบาท มาเป็นรับจำนำครบครันในปีละ 3.5 แสนบาท และนาปรัง 3 แสนบาท

ทว่า หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลออกมาอ้างว่า สำหรับข้าวนาปรังปีนี้คงไม่มีการรับจำนำ เพราะตามขั้นตอนและระยะเวลาการเลือกตั้ง พบว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลมาอนุมัติโครงการจำนำข้าวนาปรังได้ทันแน่นอน

จากเหตุผลของรัฐบาลดังกล่าวฟังดูแล้วเหมือนเป็นการโยนบาปให้กับการเมือง คล้ายกับหลายๆ ปัญหาที่รัฐบาลแก้ไม่ได้ก็จะโยนการเมืองรุ่น ทำให้ดำเนินการไม่ได้ ทั้งๆ ที่ต้นเหตุของปัญหาการจำนำข้าวราคาสูงกว่าตลาดมาก ต้นเหตุแท้จริงมาจากต้นทุนข้าวไทยสูง จนไม่สามารถขายข้าวแข่งกับประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดียและเวียดนาม ทำให้ไทยต้องหล่นมาส่งออกที่ 3 ของโลก

ผลจากการระบายข้าวไม่ได้ดังกล่าว ทำให้รัฐบาลไม่มีเงินเข้ามาหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวที่ ครม.มีมติวงเงินไว้ที่ 5 แสนล้านบาท โดยโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ใช้งบประมาณเข้าไปรับจำนำราคาสูงแล้วมากถึงกว่า 6 แสนล้านบาท และระบายข้าวออกไปได้เพียง 1.6 แสนล้านบาท กับเหลือเป็นสต็อกข้าวกว่า 15 ล้านตัน สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์สต็อกข้าวของรัฐบาล

จากเงินที่รัฐบาลระบายข้าวไปได้เพียง 1.6 แสนล้านบาท ทำให้เงินจำนวนดังกล่าวมีเข้ามารับซื้อโครงการรับจำนำข้าวในปีที่ 3 ได้เพียงกว่า 2 ล้านตัน ทำให้ข้าวนาปีที่เข้าโครงการจำนำกว่า 9 ล้านตัน ยังมีข้าวที่ต้องรอจ่ายเงินอีกกว่า 6 ล้านตัน ส่งผลให้ชาวนาต้องออกมาปิดถนน ก่อนจะสลายตัวหลังรัฐบาลรับปากว่าจะจ่ายเงินให้ได้ก่อนวันที่ 15 ม.ค.นี้ โดยรัฐบาลจะนำเงินส่วนหนึ่งมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 5 หมื่นล้านบาท และเงินกู้ที่รัฐบาลนำเงินที่ขายข้าวได้กับเงินของ ธ.ก.ส. ไปหักลบแล้วยังกู้ได้อีกกว่าแสนล้านบาทมาใช้ในโครงการจำนำ

จากภาพรวมทั้งหมด รัฐบาลจะมาปิดจำนำแบบทั้งปัญหาทั้งต่อชาวนาทั้งประมาณกำหนดแล้วต้องใช้เงินนาปรัง ต่อเพดานเงินกู้ที่ไปเบียดงบลงทุนพัฒนาประเทศ ที่สำคัญต่อสต็อกข้าวกว่า 15 ล้านตัน แบบโยนปัญหาอย่างนี้ไม่ได้ งานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ ■



ฉบับประจำวัน... 9/11/57

หน้า... A6

เพื่อไทยกระอักก่อนพรรค เสียงเว่นพรรค5ปี

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่รายชื่อ สว.และ อดีต สส. จำนวน 308 คน ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา กรณีร่วมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่วมพิจารณาที่มีมติเห็นชอบในวาระที่ 1-2-3 โดยแยกเป็นอดีต สส.พรรคเพื่อไทย 224 คน อดีต สส.พรรคชาติไทย 18 คน อดีต สส.พรรคชาติพัฒนา 7 คน อดีต สส.พรรคพลังชล 7 คน อดีต สส.พรรคมหาชน 1 คน และอดีต สส.พรรคประชาธิปไตย 1 คน สำหรับ สว.มีจำนวน 50 คน

แกนนำพรรคเพื่อไทย นำโดย โภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค แถลงว่า การที่ ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา สว.และอดีต สส. 308 คน สืบเนื่องจากคำวินิจฉัยคดีแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของ สว.นั้น ยืนยันว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาสามารถดำเนินการได้ เพราะรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติห้ามเพียงการแก้ไขรูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครองเท่านั้น แต่สมาชิกรัฐสภาเพียงแก้ไขให้ที่มาของ สว.มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ไม่ได้เสนอให้แก้ไขรูปแบบของรัฐและการปกครอง ดังนั้น การกระทำของสมาชิกรัฐสภาไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68

ยอด 308
สส.สว.ถูกแจ้งข้อกล่าวหา

	จำนวน
พรรคเพื่อไทย	224
พรรคชาติไทย	18
พรรคชาติพัฒนา	7
พรรคพลังชล	7
พรรคมหาชน	1
พรรคประชาธิปไตย	1
สมาชิกวุฒิสภา(สว.)	50

หมายเหตุ - รายชื่อ 308 สว.และ อดีต สส. ที่ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา กรณีร่วมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่วมพิจารณาที่มีมติเห็นชอบใน วาระที่ 1 - 2 - 3 โดยกำหนด ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 15-17 ม.ค.

โพสต์กราฟฟิก

อุดมเดช รัตนเสถียร
อดีต สส.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สส.และ สว.ทั้งหมดได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อแก้ไขที่มาของ สว.ให้มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ทำได้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับใช้อำนาจวินิจฉัยที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเอง ซึ่งถือว่าการนี้ดังกล่าวนั้นไม่เคยเกิดขึ้นตลอด 80 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ที่มีการวินิจฉัยถึงการเสียบัตรแทนกันนั้นเป็นการกระทำส่วนบุคคล ไม่ได้หมายความว่าต้องเหมาะสมเป็นการกระทำของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด เพราะแม้แต่ รังสิมา

รอดรัศมี อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยังเคยกล่าวว่า มีการกระทำความเสียหายบัตรแทนกันเกิดขึ้นทุกพรรค ดังนั้น การลงมติโดยเสียบัตรแทนกันเป็นความผิดเฉพาะตัวที่ไม่สามารถจะเหมารวมทั้งหมดได้

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า รู้สึกแปลกใจที่มีการแยกพิจารณาก่อนวินิจฉัยว่าสมาชิกกระทำผิด 308 คน และอีก 70 กว่าคนนั้นไม่ผิด ซึ่งมองว่าการกระทำที่ผิดรัฐธรรมนูญ หรือเข้าข่ายผิดมาตรา 68 ครั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้แล้วและมีผลผูกมัดทุกองค์กร ผู้ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคือผู้เสนอและผู้ลงมติ ทั้งนี้ เมื่อ ป.ป.ช.ชี้มาเช่นนี้ก็ต้องเคารพคำตัดสิน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังเป็นเพียงการกล่าวหา แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ได้เป็น สส.แล้วก็ตาม กระบวนการถอดถอนยังต้องเดินต่อไป เพราะยังมีผลไปถึงการตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี ■

แก้ 190 ทำลายระบบตรวจสอบ

หมายเหตุ : คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ วิรัตน์ กัลยาศิริ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นขอให้วินิจฉัยว่า สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา นิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาและสมาชิกรัฐสภา รวม 383 คน ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 โดยมีชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เบื้องการพิจารณาออกเป็น 2 ประเด็น คือ กระบวนการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 190 และการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยสรุปว่าทั้งสองประเด็นขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา

ทวิเกียรติ มินะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (กระบวนการพิจารณาไม่ชอบ)

กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามคำร้องที่ร้องกรณีการปิดอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการกำหนดวันแปรญัตติไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นศาลวิเคราะห์ว่า สมาชิกสภาต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญไม่ใช่มุ่งแก้ เพื่อแก้ปัญหาการให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการด้วยความสะดวกราบรื่นโดยไม่เปิดให้สมาชิกสภาได้ความเห็นที่หลากหลาย ซึ่งเสียงข้างมากต้องรับฟังเสียงข้างน้อย หากเสียงข้างมากเอาเปรียบเสียงข้างน้อย ไม่เคารพความเห็นย่อมเป็นเหตุจูงใจการเสียข้างมาก เหตุจูงใจรัฐสภา ทำลายความชอบธรรมกระบวนการนิติบัญญัติ

ทั้งที่การอภิปรายร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ในวาระที่ 1 ถือเป็นกรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกสภาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ความเห็นของสมาชิกสภา มีผลไม่นำมาการตัดสินใจลงมติกฎหมายนั้น โดยเฉพาะในวาระที่ 1 มีผลให้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้รับการพิจารณาต่อหรือตกไป แม้เสียงข้างมากจะมีสิทธิสั่งปิดการอภิปราย แต่การใช้ดุลพินิจและเสียงข้างมากต้องไม่ตัดสิทธิฝ่ายข้างน้อยที่ชี้แจงว่า การอภิปรายในวาระที่ 1 วนเวียนซ้ำประเด็นนั้น ศาลเห็นว่าผู้ถูกร้องแจ้งที่ประชุมว่าจะใช้เวลากี่ประย 38 ชั่วโมง แต่ใช้เวลายังไม่ถึงเวลาที่มีการกำหนดไว้ อีกทั้งผู้ที่ยังไม่ได้อภิปรายเป็นสมาชิกเสียงข้างน้อย คำชี้แจงจึงยังไม่เป็น ดังนั้น ศาลเห็นว่าการแก้ไขมาตรา 190 เป็นการรวบรัดการอภิปราย และใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เอื้อประโยชน์ฝ่ายเสียงข้างมาก การปิดอภิปรายจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 3 และมาตรา 125 วรรคแรก

จรัญ ภัคดิอนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เนื้อหาการแก้ไขไม่ชอบ)

มาตรา 190 เป็นบทบัญญัติที่มีความสำคัญในการตรวจสอบการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลายประการ กล่าวคือ เพิ่มเติมประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องขอความเห็นชอบของรัฐสภา อันกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ



คำวินิจฉัยคดี
แก้ 190
ไม่ชอบด้วยกม.

กระบวนการพิจารณา

- ตัดสิทธิ สส. เสียงข้างน้อยไม่ให้แสดงความคิดเห็น
- พฤติกรรมเผด็จการรัฐสภา
- ทำลายระบบตรวจสอบถ่วงดุล

เนื้อหาการแก้ไข

- ตัดสิทธิประชาชนตรวจสอบหนังสือสัญญา
- ทำลายหลักความเสมอภาค
- ทำให้เกิดอำนาจเบ็ดเสร็จกับฝ่ายบริหาร
- เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

โพสต์กราฟฟิก

การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องสำคัญดังกล่าว ก็เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ด้วยการให้ฝ่ายบริหารแถลงเหตุผลที่จะดำเนินการให้แก่สังคมทราบและรับฟังความคิดเห็นจากรัฐสภา

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ดังกล่าวนั้นเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ในการเจรจาของรัฐบาลด้านการค้าและการลงทุนอันมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศ รัฐธรรมนูญจึงกำหนดให้หนังสือสัญญาเหล่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน เป็นไปตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม การที่ผู้ถูกร้องร่วมกันแก้ไขให้ยกคำ โดยตัดคำว่า "หนังสือสัญญาใดมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง

กว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา" ออกไป โดยมีเหตุผลว่าการที่รัฐธรรมนูญมาตรา 190 บัญญัติให้การทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนนั้น ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของฝ่ายบริหารและเป็นผลให้การทำความตกลงระหว่างประเทศล่าช้าเกิดความเสียหาย

ศาลเห็นว่าหลักการและเหตุผลมาตรา 190 รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ถูกร้องนั้นปราศจากน้ำหนักและไม่มีอำนาจอ้างอิงได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ได้แก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนและความไม่ยึดหยุ่นในทางปฏิบัติของฝ่ายบริหารไปแล้ว โดยการที่ให้มีกฎหมายกำหนดประเภทรอบเจรจาขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาดังกล่าวได้

แต่ในปัจจุบันก็ได้มีการตรากฎหมายดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเมื่อพิจารณาผลกระทบถูกร้องอ้างว่าทำให้กระบวนการระหว่างประเทศล่าช้า กับกรณีที่ประชาชนอาจต้องได้รับความเสียหายและประโยชน์ของประเทศชาติที่ต้องสูญเสียไปหากรัฐบาลไม่ทำความตกลงระหว่างประเทศตามอำเภอใจ หรือปราศจากการตรวจสอบหรือการมีส่วนร่วมของรัฐสภาและประชาชนย่อมสร้างความเสียหายแก่ประเทศมากกว่าโดยอำนาจประเทศไปสู่การสูญเสียความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม

ดังนั้น การที่ผู้ถูกร้องได้แก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ จึงเป็นการลดทอนอำนาจของรัฐสภาให้เหลือเพียงอำนาจตรวจสอบหนังสือสัญญาที่มีบทให้เปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนเท่านั้น และเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหารในการทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางหรือประการอื่นไปเสียทั้งหมด จึงเป็นการทำลายดุลยภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ

การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกร้อง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรค 1 และวรรค 2 อันเป็นการกระทำเพื่อให้บุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

การที่รัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรค 3 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงต่อรัฐสภาและต้องเสนอต่ออัยการเจรจาเสนอต่อรัฐสภาด้วย เพื่อให้รัฐสภาได้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ

เมื่อพิจารณาการทำหน้าที่ สส. และ สว. ซึ่งเป็นตัวแทนชาวไทยได้กระทำเพิ่มอำนาจแก่ฝ่ายบริหารที่ตนเองสังกัดอยู่โดยปราศจากการตรวจสอบ จึงถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่ทำเพื่อประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น

การกระทำของผู้ถูกร้องจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรค 2 และมาตรา 125 วรรคแรก และการที่แก้ไขเนื้อหารัฐธรรมนูญมาตรา 190 เป็นการกระทำที่ไม่ชอบตามมาตรา 3 4 5 87 122 และเป็นกรกระทำเพื่อให้เกิดบุคคลได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยวิถีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 มาตรา 68 วรรคแรก